

Công ty TNHH Bảo Hiểm Shinhan Life Việt Nam thông báo chương trình khuyến mãi như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: Đóng phí liền tay, Nhận ngay hoàn phí WRB Q1.2025.
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước.
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 31/03/2025.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các hợp đồng bảo hiểm của tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ("Shinhan Life Việt Nam") phát hành được phân phối thông qua Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam ("Hợp đồng bảo hiểm").
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền dưới hình thức chuyển khoản.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm cá nhân tham gia các sản phẩm bảo hiểm nêu tại Mục 5 có Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện sau:
 - a. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm ước tính được nộp trong thời gian từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 31/03/2025 và được Shinhan Life Việt Nam phát hành Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 30/04/2025; và
 - b. Hợp đồng bảo hiểm đã qua thời gian cân nhắc và còn hiệu lực vào thời điểm chốt số liệu quy định tại Mục 10 để xét tặng thưởng.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
Bên mua bảo hiểm sẽ được tặng một khoản tiền bằng 10% Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại.
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Dự kiến khoảng 7.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy triệu đồng).

Tổng giá trị giải thưởng dùng để khuyến mại thực tế sẽ căn cứ vào số lượng Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình khuyến mại.

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

Chương trình khuyến mại Đóng phí liền tay, Nhận ngay hoàn phí WRB Q1.2025 được thực hiện từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 31/03/2025.

Khách hàng thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được Shinhan Life Việt Nam tặng một khoản tiền theo quy định tại mục 8 cho một hợp đồng bảo hiểm. Nếu khách hàng có nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận giải thưởng đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm đó.

Shinhan Life Việt Nam sẽ chốt số liệu và công bố kết quả theo các đợt như sau:

Đợt	Thời điểm chốt số liệu	Thời điểm công bố kết quả
Đợt 1	28/02/2025	10/03/2025
Đợt 2	31/03/2025	10/04/2025
Đợt 3	30/04/2025	12/05/2025
Đợt 4	31/05/2025	10/06/2025

Giải thưởng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Khách hàng theo thông tin Khách hàng đã cung cấp cho Shinhan Life Việt Nam. Thời gian chuyển khoản trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày công bố kết quả.

Nếu Khách hàng cung cấp thông tin tài khoản sau Thời điểm công bố kết quả của từng đợt, thì Giải thưởng sẽ được chuyển khoản vào Đợt kế tiếp. Trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin tài khoản sau Thời điểm công bố kết quả của đợt 4, giải thưởng sẽ được chuyển khoản trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Shinhan Life Việt Nam nhận thông tin tài khoản.

Khách hàng nhận khuyến mại có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin về số tài khoản nhận khuyến mại với chủ tài khoản là Bên mua bảo hiểm và thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các thuế khác theo quy định (nếu có). Shinhan Life Việt Nam sẽ khấu trừ tiền thuế TNCN (nếu có) trước khi chuyển tiền cho Khách hàng. SHLV không chịu trách nhiệm trong trường hợp chuyển nhầm/không thể chuyển tiền do Khách hàng cung cấp sai/nhầm lẫn thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp Shinhan Life Việt Nam không thể liên hệ Khách hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày công bố kết quả, Shinhan Life Việt Nam sẽ hủy kết quả giải thưởng đối với Khách hàng này.

Shinhan Life Việt Nam cam kết tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chỉ xử lý thông tin có được từ việc thực hiện chương trình khuyến mại này theo mục đích xử lý dữ liệu cá nhân đã được Khách hàng đồng ý khi tham gia chương trình, nhằm mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan (nếu có). Shinhan Life Việt Nam cam kết sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trái với ý chí của Khách hàng và trái với quy định của pháp luật.

Được sự đồng ý của Khách hàng, Shinhan Life Việt Nam được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của

CTKM WOORIBANK Q1.2025

Khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

Nội dung Chương trình khuyến mại và Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận giải thưởng sẽ được công khai tại: <https://shinhanlifevn.com.vn/promotion-program/>

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam

Tầng 17, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 730 099 20

Tổng đài CSKH: 1900 99 88 00

Email: chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn